

ตุ๋มทำได้-วิษณุแจ่ม ไม่ขัดหลักการ

ถึง'กฤษฎีกา' บู้บ่อนลุยตาก กองเชียร์พริบ "วิษณุ" แก่ต่าง "นายกฯตุ๋ม" ใช้กฤษฎีกาสู้คดีส่วนตัว แจ่ม ตั้งกฤษฎีกา ★ มีต่อหน้า 6

วัดร" ลุยพื้นที่ จ.ตาก เด็กพรคนเศรษฐกิจไทยแท้
รับพริบ โข้วป่าหสิททางไม่ส่งคนชิง ส.ส.ตาก-ภาค
เหนือชน สท. เปิดทาง "ธรรมนัส" คัมแบ็ก พชช.
เด็กแม่สอดชูป้ายเชียร์ "เรารักปูป้อม" พท.สวนกลับ
คน ปชป.อวด "ทักษิณ" วิริ้มเชลล์แมน-ทูตการค้า
ลันได้เป็นรัฐบาลเดินเครื่องนโยบายได้ทันที

จากกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
ใช้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อ
ต่อสู้คดีความส่วนตัว โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ
ฝ่ายกฎหมายยืนยันไม่ขัดหลักการ เพราะตำแหน่ง
นายกฯเป็นตำแหน่งทางราชการ ถือเป็นปัญหาของ
ประเทศ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

"วิษณุ" ชี้กฤษฎีกาพิเศษสู้คดีนายกฯ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์

ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.
กลาโหมที่ระบุมีการตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ
พิเศษพิจารณาประเด็นการดำรงตำแหน่ง 8 ปี เป็นสิ่ง
ที่ทำได้หรือไม่ เพราะทำเพื่อคนคนเดียวว่า ไม่ขัด
หลักการ เพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นตำแหน่งทาง
ราชการ และตำแหน่งนายกฯเป็นปัญหาของประเทศ
มีการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17
ม.ค.2565 เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คำชี้แจง
ประเด็นที่ระบุว่าการเป็นนายกฯขาดตอนหมายความว่า
อย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ ขอให้รอคำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์
ช่วงนายกฯบทเฉพาะกาลยึด ม.264

นายวิษณุกล่าวอีกว่า แต่ในส่วนของนายกฯ
ตามบทเฉพาะกาล เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา
264 สิ่งที่ต้องถามคือเป็นคำให้การของ พล.อ.ประยุทธ์
ถูกบ้างผิดบ้าง จริงบ้างไม่รู้เขาให้การไปแล้วตอบ
ไปตามประเด็นที่ผู้ร้องตั้งประเด็นไว้ สุดท้ายจะฟัง
ขึ้นหรือไม่อยู่ที่ศาล คำชี้แจงบางประเด็นของ พล.อ.
ประยุทธ์ ตนไม่เห็นด้วยเพราะไม่จำเป็นต้องไปตอบ
แต่ที่กฎหมายเห็นว่าควรตอบทุกข้อ เช่น การอ้าง
ว่าวินิจฉัยต่างจากอนห้านี้ไม่ตรงกับประเด็นที่ถูก
ร้องแล้วจะไปชี้แจงทำไม แต่ไม่เป็นไรอย่างมาก

ตุ๋มทำได้ ☆ ต่อจากหน้า 1
คณะพิเศษ 17 ม.ค.65 ไม่ขัดหลักการชี้ตำแหน่งนายกฯ
เป็นปัญหาของประเทศและถ้าไม่รอด "ประยุทธ์"
ไม่ควรนั่งรักษาการ ดักคอ "ลุงป้อม" ยุบสภาได้ทาง
ทฤษฎีแต่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องดูความเหมาะสม "ประ



◀ รัก "ปูป้อม"
พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯและ
รักษาการแทนนายกฯ
พยายามยื่นทำมินิฮาร์ต
ถ้ายูปร่วมกับเด็กนักเรียน
ที่พากันมาชูป้าย "เรารักปู
ป้อม" ตอนรับ ระหว่างเดิน
ทางไปลงพื้นที่ตรวจราชการ
ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก.

เสมอตัวไม่ขาดทุนอะไร ขอให้รอฟังคำพิพากษา ไม่มีประโยชน์ที่ตนจะไปวิพากษ์วิจารณ์ ขอให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลซึ่งจะตัดสินเร็วๆนี้

ถ้าไม่รอด “ลุงตู่” ไม่ควรรักษาการ

เมื่อถามว่า ศาลนัดประชุมวันที่ 14 ก.ย. ยังไม่รู้ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาหรือไม่ รัฐบาลต้องเตรียมแนวทางรับมือไว้อย่างไรบ้าง นายวิษณุกล่าวว่า “รู้ว่าวันที่ 14 จะมีคำวินิจฉัยหรือไม่ ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมแนวทางรองรับไว้ ถ้าศาลตัดสินว่ายังไม่ครบ 8 ปี วันรุ่งขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ก็กลับมาทำงาน ถ้าศาลบอกว่านับตั้งแต่ปี 2557 พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องกลับมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ไปไม่รู้กี่วัน ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกฯ และจนกว่านายกฯ และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์จึงจะพ้นไป การกระทำอะไรที่ผ่านมาจะไม่ถือว่าเป็นโมฆะ สมมติศาลตัดสินว่านับตั้งแต่ปี 57 เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์พ้นไปสามารถรักษาการเองได้ แต่ควรหรือไม่ นั่นก็ไม่ควร

ตักถ่อ “บิ๊กป้อม” ยุบสภาได้แต่ไม่ง่าย

“สมมติถ้าศาลตัดสินว่านับตั้งแต่ปี 57 พล.อ.ประวิตร รักษาการ ไปจนกว่ารัฐสภาจะเลือกนายกฯ คนใหม่ ส่วนอำนาจยุบสภาทำได้หรือไม่ พุดมา 9 ครั้งแล้วว่าทางทฤษฎีทำได้ แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่าย สมัยพฤษภาทมิฬ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกฯ ขณะนั้นเตรียมคิดว่าจะยุบสภา ซึ่งมีอำนาจแต่คิดไปคิดมาให้เขาไปหานายกฯ ใหม่ มายุบคิดว่าจนได้ นายอานันท์ ปันยารชุน มาเป็นนายกฯ แล้วเข้ามายุบสภาในที่สุด มันต้องคำนึงถึงความเหมาะสมอะไรหลายอย่าง” นายวิษณุกล่าว

เหน็บสื่อถามถึงแต่ “มีชัย”

เมื่อถามว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับนายมีชัยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ได้พบในงานสังคม แต่ไม่ได้คุยในเรื่องนี้และเรื่องเกี่ยวกับปม 8 ปีไม่จำเป็นต้องคุย สื่อถามแต่นายมีชัย แล้วไม่ถามถึงนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและอดีตนายกรัฐมนตรี กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่เป็นผู้ได้บังคับบัญชาตนบ้าง หรือเมื่อสื่อถามว่าแล้วได้คุยกับนายปกรณ์หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่ตอบ” เมื่อถามถึงกรณี น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พวกเขาช่วยกันสร้าง เอาสิ่งที่รักที่สุดกลับคืนมา ทางกฎหมายสามารถทำได้

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ สื่อมาถามตนทำไม ไม่ได้เป็นคนพูดว่าจะเอากลับ คนที่เขาคิดจะเอากลับ เขาคิดคิดว่าเขามีปัญหา เมื่อถามว่ามีช่องทางกฎหมายเอากลับหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่รู้คนไม่ทราบ

“บิ๊กป้อม” ไปตาก ส.ส.ศท.แห่รับ

เมื่อเวลา 08.40 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ติดตามนโยบายที่คืนทำกินและที่อยู่อาศัย สถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์น้ำ มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.คลัง ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จ.ตาก มี ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) รอต้อนรับ ทั้ง ส.ส.ตาก นายธันต์ ทวีเกื้อกฤตกิจ ส.ส.เขต 1 และ นายภาคภูมิ บุญประมุข ส.ส.เขต 3 นายจิรเดช ศรีวิราช ส.ส. เขต 3 เพทยา นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.เขต 1 กำแพงเพชร นายเพชรภูมิ อภรณ์รัตน์ ส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร พชร. นางทัศนพร เกษเมธีการุณ ส.ส.เขต 8 นครราชสีมา รอต้อนรับ แต่ไม่ร่วมลงพื้นที่ โดย พล.อ.ประวิตรใช้รถคู่โตโยต้า อัลพาร์ค เลขทะเบียน ส 7654 กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติภารกิจ

จากนั้นเวลา 10.15 น. พล.อ.ประวิตรไปที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เป็นประธานมอบสิทธิมอบสุขาในที่คืนทำกิน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 5 ป่า ประกอบด้วย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนแกน ป่าแม่ละเมา ป่าแม่สอด ป่าท่าสองยาง และป่าแม่ระกา พร้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ จ.ตาก ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนแกน 1,231 เล่ม

เด็กฯแม่สอดชูป้าย “เรารักป้อม”

ผู้สื่อข่าวรายงานทันทีที่ พล.อ.ประวิตรมาถึงนักเรียนโรงเรียน สรรพวิทยาคม รวมไปถึงเด็กๆในพื้นที่มาต้อนรับพร้อมชูป้ายให้กำลังใจ “เรารักป้อม” “เรารักลุงป้อม” รวมถึงมีชาวบ้านมาต้อนรับราว 100 คน พร้อมใจกันร้องเพลงสัญญาใจนาคารถดิน และมอบดอกไม้ให้กำลังใจ พล.อ.ประวิตร ร่วมปรบมือไปตามจังหวะเพลงพร้อมกล่าวทักทายเด็กฯ ขอบคุนที่มาต้อนรับ จากนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวกับประชาชนว่า มามอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.ว.กลาโหม ที่ทำมาตลอดเวลา 7-8 ปี หน้าที่รัฐบาลคือทำให้ทุกคนในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ยึดมิติทางสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่มิติด้านการเงินการธนาคารอย่างที่ผ่านมา ออกปากฝากข้าราชการว่า ข้าราชการ ☆ มีต่อหน้า 7

คู่ทำได

☆ ต่อจากหน้า 6

ไม่ใช่คนของประชาชน แต่เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของประชาชน เป็นหน้าที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลได้พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ฝากรัฐบาลด้วย ประชาชนทุกคนจะอยู่ได้ก็ด้วยรัฐบาล รัฐบาลจะอยู่ได้ก็ด้วยประชาชนทุกคน

เข้มสกัดทำผิด ก.ม.แนวชายแดน

ต่อมาเวลา 13.00 น. พล.อ.ประวิตรไปที่หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน โดยได้สักการะหลวงพ่อบูทองและถวายความเคารพพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14 ขณะที่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ชูศักดิ์ยมท.3 รายงานสถานการณ์แนวชายแดน จ.ตาก โดย พล.อ.ประวิตร ได้ฝากหน่วยงานความมั่นคงดูแลสถานการณ์สู้รบชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ยึดมั่นปกป้องอธิปไตย ป้องกันการรุกล้ำทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ให้รักษาความสัมพันธ์อันดี แก้ปัญหาโดยสันติวิธี ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบและผู้หนีภัยจากการสู้รบด้วยเมตตาธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกำชับคุมเข้มสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชผลการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าการเกษตร

ยัน รบ.ทำทุกอย่างให้ ปชช.ดีขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตรไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนล่าง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด ติดตามสถานการณ์น้ำ โดย พล.อ.ประวิตรเดินชมอ่างเก็บน้ำ สอบถามรายละเอียดพร้อมกล่าวว่า เห็นน้ำแบบนี้ไม่มีวันหมดแล้วพบปะประชาชนว่า ขอบคุนที่มาต้อนรับ บ่ายแล้วก็ว่างนอนหน่อยนะ มาครั้งนี่เพื่อรับทราบข้อมูลและภาพรวมที่ดินทำกิน รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคน

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สถานการณ์ชายแดน มทท.3 ทำให้ได้สติไม่มีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยหรือประเทศเมียนมาเพียงแต่หากรุกล้ำอธิปไตยเราก็ต้องเรียกร้องเข้ามาในนี้ไม่ได้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำได้จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดฤดูกาลให้น้ำประปาไม่มีขาด จะต้องไม่แล้ง เรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องเขตป่าไม้ การเข้าทำเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมากกว่า 60 ปี จากนั้น พล.อ.ประวิตร พบปะประชาชนชนวนด้วยรูปอย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับ กทม.

เปิดทาง "ธรรมนัส" คืนรังสับหลักศท.

พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ศ.ส.พรรค ศท.ที่ย้ายจากไปจากพรรค พปชร.จะลงสมัคร ส.ส.ตาก พรรค พปชร.เตรียมความพร้อมวางตัวผู้สมัครอย่างไร ว่าพื้นที่ไหนที่พรรค ศท.ส่งลงเราไม่ลง ไม่เป็นอะไร รวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือด้วยเมื่อถามว่า จะมีแนวโน้มกลับมาอยู่กับพรรค พปชร.เหมือนเดิมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า แล้วแต่เขา เมื่อถามอีกว่า ไม่มีปัญหาใช้หรือไม่หากจะขอย้ายกลับมาพรรค พปชร.เหมือนเดิม พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าก็แล้วแต่เขา ขอให้ถึงวันนั้นก่อน แล้วค่อยตอบสื่อ

"ชัยวุฒิ" ขึ้นเป็นสิทธิ ศท.กลับ พปชร.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ศ.ส.พรรค ศท.มารอต้อนรับ พล.อ.ประวิตรว่าเป็นพวกเดียวกันหมดเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนอยู่พรรค พปชร.ด้วยกัน คู่คนอยู่กับอยู่แล้วแต่ไม่ทราบกระแสข่าวจะรวมพรรคกัน อาจยังไม่ถึงเวลาเป็นเรื่องพรรค ศท.ตัดสินใจไม่เกี่ยวกับพรรค พปชร. และมองว่าการที่ ศ.ส.จะย้ายพรรคหรืออยู่พรรคไหนเป็นสิทธิในการตัดสินใจของแต่ละคน เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งการย้ายพรรคเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องปกติ เมื่อถามว่า พรรค ศท.ย้ายกลับมาบ้านหลังเก่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่ายังไม่ทราบและไม่ทราบว่าที่มีกระแสข่าว ศ.ส.พรรค ศท.ย้ายกลับ พปชร.เป็นเพราะ พล.อ.ประวิตรหรือไม่ ไม่ทราบว่าถ้าย้ายมาแล้วจะเกิดผลดีหรือไม่ ต้องถามประชาชน

พท.ลั่นเป็น รบ.พร้อมลุยนโยบาย

ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.ศิริรัตน์ สำเร็จวานิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่ากิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย สะบักซัยเพื่อไทยมาเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่และทั่วประเทศเป็นอย่างมาก จากการเปิดตัว 2 นโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด ตลาดนำ

นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีและรอคอยการประกาศนโยบายใหม่ๆที่মনโบายพรรคพัฒนาอย่างรอบคอบ หากชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ สิ่งที่เราคิดไว้พร้อมทำทันที

โต้ ปชป. "ทักษิณ" ริเริ่มเซลล์แมน

โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคนในพรรคประชาธิปัตย์ตอบโต้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าลอกนโยบายทั้งคำว่าเซลล์แมนขายสินค้าเกษตรในต่างประเทศหรือ Soft Power ระบุว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ รมว.พาณิชย์ ทำมาตลอด หากมาดูแลงานเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับ Soft Power ของกระทรวงพาณิชย์นำโดยนายจรินทร์ ยังถูกตั้งคำถามเพราะที่ผ่านมาคนไทยที่มีฝีมือหรือองค์กรภาคเอกชนล้วนค้นหาทางเติบโตเองทั้งสิ้น หากจะกล่าวถึงคำว่าเซลล์แมนหรือบุคลากรที่ริเริ่มใช้คำนี้คือนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกก.ก.จริยธรรมรอคำชี้แจง "ธานี"

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามี พล.อ.สิงห์ศึกสิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานประชุม เพื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียนของนายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้ตรวจสอบจริยธรรมนายธานี อ่อนละเอียด ส.ว.กรณีใช้ตำแหน่งหน้าที่ ส.ว. ผาก ส.ต.ท.หญิง กรศศิริ บัวเยี่ยม เข้ารับราชการตำรวจและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆของวุฒิสภา โดยครั้งนี้เป็นการพิจารณาข้อมูลของ 4 หน่วยงานตามที่คณะกรรมการจริยธรรมขอไป ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 2.กองทัพอไทย 3.กอ.รมน. 4.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แต่ยังไม่มีการสืบหน้ายังไม่มีการส่งข้อมูลมาให้ เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมเพิ่งส่งเรื่องไปขอข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ต้องใช้เวลาทั้ง 4 หน่วยงานเตรียมข้อมูลก่อน ส่วนนายธานียังไม่มาชี้แจงและยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาว่าจะมาชี้แจงด้วยตัวเองหรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีเวลาตามกรอบ 15 วัน เชื่อว่านายธานีจะทำเป็นหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่า ส่วนการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมครั้งต่อไปยังไม่ได้กำหนดเมื่อใด ต้องรอให้ได้อข้อมูลจาก 4 หน่วยงาน ให้มากที่สุดก่อนจึงนัดประชุมได้ มั่นใจว่าจะพิจารณาเสร็จทันภายใน 60 วัน เพราะไม่มีอะไรซับซ้อน

"กล้า" ชงโยกงบกลางให้ผู้ว่า กทม.

เมื่อเวลา 15.00 น. นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวภายหลังพบความผิดปกติ

ในงบฯ กทม.ปี 2566 ว่า สาเหตุที่ออกมาเปิดเผยเรื่องงบฯ กทม. โดยเฉพาะการจัดสรรมาแล้วพวกคนไปเที่ยวในช่วงน้ำท่วม เพราะอยากเห็นการปรับปรุงรูปแบบบริหารงบฯ กทม.ขนาดใหญ่ ในสภาเวลาตัดงบฯไม่จำเป็นออกไป งบฯดังกล่าวจะกลับไปให้นายกฯใช้เป็นงบฯกลางเมื่อเกิดวิกฤติแต่สภา กทม. กลับนำงบฯที่ถูกตัดนี้ไปเพิ่มโครงการใหม่แทนเช่นการจัดสรรงบฯ กทม.ไปเที่ยวในเขตจตุจักร งบฯสูงถึงเกือบ 10 ล้านบาท หรืองบฯในสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าพิมพ์คู่มือ 69 ล้านบาท และยังมีโครงการย่อยอีกมากมาย เป็นโครงการใหม่ นำมาใช้ภายหลัง วันที่ 13 ก.ย. เวลา 14.00 น. จะส่งหลักฐานเอกสารประกอบเรื่องนี้ให้ผู้ว่าฯ สดง.นำไปตรวจสอบให้ข้อสังเกตแนะนำ

☆ มีต่อหน้า 12

คู่ทำได ☆ ต่อจากหน้า 7

กท.ปัดเทงบฯพาหวัละแนทเยว

ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงกรณีนายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ระบุพบความผิดปกติการจัดงบฯ กทม.ปี 66 เขตจตุจักร ตัดงบฯการระบายน้ำเปลี่ยนเป็นโครงการพาคนไปสัมมนา 9,783,300 บาท ว่าอาจเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะร่างงบฯผ่านวาระแรกแล้วจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาพิจารณา เขตจตุจักรขอใช้งบฯ 536 ล้านบาท รอบแรกปรับลดไป 60,000 กว่าบาท จากนั้นผอ.เขตจตุจักรแปรญัตติงบฯเข้ามาเพิ่มอีกเกือบ 20 ล้านบาท มีงบฯลบท่อ 8 ล้านบาท ผ่าท่อระบายน้ำ 2 ล้านบาท กมธ.วิสามัญให้ผ่านหมด ภาพรวมงบฯของเขตจตุจักรด้านระบายน้ำเกือบ 20 ล้านบาท ขณะเดียวกันงบที่เขตจตุจักรแปรญัตติมีโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอยู่ 5 โครงการ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ยืนยันการของบฯและแปรญัตติงบฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง เมื่อถามว่าการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ไปร่วมสัมมนากับเขตเป็นระดับหัวหน้าชุมชน เป็นการพาหวัละแนทเยวไปเที่ยว นายจักกพันธุ์ตอบว่า เขตเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนา การของบฯเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ส.ก.คงไม่มีอำนาจโดยที่ฝ่ายบริหารไม่ขอจัดสรรไป ยืนยันเขตจะเกณฑ์หวัละแนทเยวเป็นไปไม่ได้เช่นกัน และไม่ใช้โครงการพาคนไปเที่ยวแต่เพื่อพาไปศึกษาดูงาน

ศาลจ้าคู "นิว" เจตนาหมิ่นสถาบัน

ที่ศาลอาญากรุงเทพได้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ 2 ฟ้อง น.ส.จตุพร หรือนิว แซ่ฉิ่ง ชาว จ.บุรีรัมย์ อายุ 23 ปี

แนวร่วมกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกฐานร่วมกันหมิ่นประมาทตาม ป.อาญา มาตรา ๒๒, ร่วมกันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ, ชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาด, ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในที่สาธารณะ, ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งเจ้าพนักงาน และโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต กรณีชุมนุมแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคตวอล์ก ราษฎร เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ที่หน้าวัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) เขตบางรัก เรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯ ศาลพิพากษาว่า จำเลยผิดตามฟ้องจำคุก 2 ปี ปรับ 1 พันบาท นายกฤษฎีกาศึกษา นฤรักษ์ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลให้เหตุผลว่า จำเลยเจตนาล้อเลียนสถาบันฯ กำลังยื่นขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

รอลงอาญา 4 แกนนำราษฎรบุก สน.

ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศาลอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) ยื่นฟ้อง 2 ส่วน โดยให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ร.บ. จราจรทางบก กรณี นายพริษฐ์ วัชรภูมิ นายชาติชาย งามดำ นักกิจกรรม น.ส.ภัทราวดี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ นักศึกษามมหาสารคาม นายสิริภพ พุ่มพุ่ม พุทธิ นิสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ น.ส.สุวรรณดา ตาลเหล็ก นักกิจกรรม น.ส.ศุภรี ยาวรรณานูวัฒน์ นิสิตจุฬาฯ และนายภัทรพงศ์ น้อยผาง นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เป็นจำเลยที่ 1-7 กรณี ชุมนุมหน้า สน.บางเขน คืนวันที่ 7 ต.ค.63 ให้กำลังใจนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ รัชชอง และอานนท์ นำภา ที่ถูกจับกุม โดยศาลพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1-3 และ 6 คนละ 2 เดือน และปรับ

คนละ ๒,๘๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1-3 และ 6 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน ให้รอลงโทษไว้ ปีสำหรับจำเลยที่ 4, 5 และ 7 ให้ยกคำร้องแต่ถูกสั่งปรับคนละ ๘ พันบาท ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานปล่อยชั่วคราว 7 ทะลุฟ้าสากล สี ปชป.

ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ที่จำเลยอุทธรณ์ขอปล่อยตัวชั่วคราวคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายทรงพล สนธิรักษ์ กับพวกรวม 9 คน ในคดีศาลสี่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กรณีเมื่อวันที่ 30 ต.ค.65 กลุ่มผู้ชุมนุม "ทะลุฟ้า" เคลื่อนขบวนไปยังหน้าสี่แยกถึงพรรค ปชป. แสดงออกเชิงสัญลักษณ์สะท้อนความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาล ปาณิสัย จุดไฟเผาหุ่นฟาง ส่งผลให้ป้ายและผนังอาคารพรรคเสียหาย จำเลยที่ 1-2 ปล่อยตัวไปก่อนหน้าแล้วในวงเงินประกันคนละ 35,000 บาท ศาลขังจำเลยที่ 3-9 ระหว่างสอบสวนนาน 56 วัน โดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย 3-9 ในเวลา 19.00 น.

"เจ๊ง" ร้องสอบงบฯ กสทช. ส่อทุจริต

ที่อาคารรัฐสภา นายสวริศ ชูกล่อม หรือเจ๊ง ดอกจิก แกนนำกลุ่มหลอมรวมประชาชน เข้ายื่นหนังสือให้คณะกรรมการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาฯ ตรวจสอบการใช้งบงานที่ปรึกษา โครงการศึกษา และออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 24,629,256 บาท ส่อทุจริตล็อกสเปก ไม่คุ้มค่าซื้อไม่เข้าถึงผู้อบรมอย่างแท้จริงหวังผลทางการเมือง แอบแฝงเพื่อสำรวจพื้นที่หาเสียงล่วงหน้ามีนายไชยาพรหมา ส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทย ประธาน กมธ.ฯ รับหนังสือ

กสทช.รอกฤษฎีกาปมควรวรรวมทรู-ดีแทค

เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กล่าวถึงกรณีการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตีความอำนาจ พิจารณาการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค หลังจากก่อนหน้านี้ไม่รับตีความว่า สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญเข้าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สุดท้ายแล้วแต่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา จะรับตีความหรือไม่ และไม่ว่าผลการวินิจฉัยเป็นอย่างไร สำนักงาน กสทช.จะนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ หากรับตีความและวินิจฉัยว่า กสทช. มีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาต จะปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ

เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 และหาก กสทช. มีอำนาจอนุญาต อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หากคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า กสทช. มีอำนาจแล้วรับรายงานจากผู้ขอควบรวมเท่านั้น ก็จะเป็นไปตาม ข้อ 5 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2561 ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทำการรวมธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นต้องรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการดำเนินการ

วันที่ 14 กันยายนนี้ สำนักงาน กสทช. จะรายงานต่อที่ประชุม กสทช. ให้ได้รับทราบต่อไป คาดว่าการพิจารณาการควบรวมกิจการจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เพราะหากอ้างอิงตามประกาศ กสทช. ปี 2561 จะพบว่าขณะนี้ล่วงเลยเวลา มาพอสมควร หลังจากสำนักงาน กสทช.เสนอ ต่อที่ประชุม กสทช.เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา” นายไตรรัตน์กล่าว

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4552

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 48.42

Ad Value: 38,736

PRValue (x3): 116,208

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ADVANCจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าJASIF3พันล. คาดดีลจบQ1ปี66

ADVANCจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าJASIF3พันล. คาดดีลจบQ1ปี66

#ADVANC #ทับทิม - ADVANC
เพิ่มเงื่อนไขดีลซื้อ 3BB-JASIF เสนอ
จ่ายค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้า
ให้ JASIF รวม 3 พันล้านบาท
ผ่าน 3BB → → → **อ่านหน้า 8**



พร้อมยื่นดีลนี้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566 ด้าน
โปรดักต์เป็นข้อดีมีเงื่อนไขใหม่จูงใจผู้ถือหน่วยลงทุน
มากขึ้น หนุนให้การจ่ายเงินปันผลของ JASIF สูงขึ้น
นายธีร์ สีส้มพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน
การเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ ADVANC, บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และบริษัท
อควิเมนท์ จำกัด (ACU) บริษัทย่อยของ JAS ได้
เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัท
ทริปเปิ้ลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ
TTTBB และการซื้อ ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานพรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
(JASIF) เมื่อ 3 กรกฎาคม 2565

โดยภายหลังที่ AWN ได้รับการอนุญาตใน
การเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) AWN, JAS และ ACU จะเข้าลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน
ใน JASIF

● เพิ่มเงื่อนไขใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนของ JASIF ในการได้รับกระแสเงินสดที่เร็ว
ขึ้น AWN, JAS และ ACU จึงได้เข้าทำบันทึก
แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง เพื่อกำหนดเพิ่มเติม

เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงจาก
JASIF ที่ TTTBB จะต้องชำระให้แก่ JASIF ตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ภาย
หลังจากที่ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. TTTBB ตกลงชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง
ล่วงหน้าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
เช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease
Agreement) จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยจะแบ่ง
ชำระออกเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 1,000
ล้านบาท ณ วันที่การแก้ไขสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลัก ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ (วัน
Effective), งวดที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ
วันครบรอบปีที่ 1 นับจากวัน Effective, งวดที่ 3
จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วันครบรอบปีที่ 2 นับ
จากวัน Effective โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ
แก่ TTTBB ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่า
เช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าดังกล่าว

2. ค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้ชำระข้างต้นถือเป็นการ
ชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่ม
เติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and
Restated Main Lease Agreement) ในงวดเดือน
มกราคมปี 2573 และปี 2574 ในอัตรางวดละ 300
ล้านบาท และงวดเดือนมกราคมของปี 2575 ถึงปี
2580 ในอัตรางวดละ 400 ล้านบาท

โดย TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่า
สายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่
สัญญาเช่าหลักที่เกิดขึ้นจริงในเดือนมกราคมปี 2573
ถึงปี 2580 หลังจากหักจำนวนค่าเช่าล่วงหน้า

ทั้งนี้เงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น
นี้จะมีผลต่อเมื่อธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน
เสร็จสมบูรณ์รวมถึงกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
ของ JASIF มีมติอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ของ JASIF เพื่อการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อ
หน่วยลงทุน โดยคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วย
ลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566

● โอกาสปันผลสูงขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ระบุว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อการที่ AWN จะจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้าให้ JASIF ซึ่งจะช่วยให้ ADVANC
ซื้อ JASIF ได้ เพราะเงื่อนไขใหม่น่าจะจูงใจต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของ JASIF มากขึ้น จากกระแสเงินสด
ที่ JASIF จะได้เข้ามาเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ่าย
ปันผลของ JASIF ในระยะสั้นให้สูงกว่าข้อเสนอภาย
ใต้เงื่อนไขเดิมของกลุ่ม ADVANC

ทั้งนี้มองว่าข้อเสนอดังกล่าว น่าจะจูงใจแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของ JASIF ได้มากขึ้น จากกรณีที่ JASIF จะ
ได้รับกระแสเงินสดเข้ามาเมื่อเพิ่มปีละ 1 พันล้านบาท
คาดว่าจะส่งผลดีต่อการจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นตาม
ไปด้วย หลังจากที่หนักลงทุนกังวลว่าผลตอบแทนจาก
ปันผลจะลดลง หาก ADVANC เข้าซื้อ JASIF
พร้อมขอลดการจ่ายค่าเช่าลงราว 30% จากอัตรา
ปัจจุบัน แลกกับการต่ออายุสัญญาเช่าไปอีก 6 ปี

โดยหากอิงอัตราเงินปันผลรวมในไตรมาส 1
และ 2 ของปีนี้ที่ 0.46 บาท จะคิดเป็นปันผลทั้งปี
ที่ 0.92 บาท และจากเงื่อนไขเดิมของกลุ่ม ADVANC
ที่ขอส่วนลด 30% ดังนั้นการจ่ายปันผลทั้งปี เมื่อ
ต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 0.644 บาท ดังนั้นเมื่อรวมกับ
กระแสเงินสดจากค่าเช่ารับล่วงหน้าตามข้อเสนอใหม่
จะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2566 ตามเงื่อนไขใหม่
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.769 บาท หรือคิดเป็นอัตราผล
ตอบแทน 9.6% นับว่าสูงน่าจูงใจ

● JASIF โอกาสปันผลสูงขึ้น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด
(มหาชน) มองว่าการเสนอชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้
JASIF น่าจะช่วยลดความเสี่ยงมติอนุมัติไม่ผ่าน
เกณฑ์ 75% ของผู้ร่วมประชุม โดย JASIF จะ
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งฝ่าย
วิจัยให้น้ำหนัก 60% สำหรับธุรกรรมนี้จะได้อนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น JASIF

โดยกลยุทธ์หนักลงทุนที่มี JASIF สามารถถือ
เพื่อรับเงินปันผลได้ โดยคาดว่าในปี 2565 จะจ่าย
ปันผลในอัตราหน่วยละ 0.94 บาท หรือ Yield
11.7% และจะมีกรอบทบทวนประมาณการของ JASIF
ใหม่หลังมีความชัดเจนการแก้ไขสัญญา